

Số: 62 /KH-BCSSKND

Cao Lâu, ngày 17 tháng 01 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**hành động thực hiện công tác chăm sóc**  
**bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2024**

Căn cứ quyết định số 23/QĐ-YT, ngày 09/01/2024 của Trung tâm y tế huyện Cao Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác y tế năm 2024;

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-ĐU ngày 05/01/2024 của BCH Đảng bộ về tăng cường lãnh đạo công tác Chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân năm 2024;

Ban chăm sóc sức khỏe Nhân dân xã Cao Lâu xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân năm 2024 như sau:

**I. Phần thứ nhất**

**1. Tình hình chung:**

Cao Lâu là xã miền núi biên giới nằm ở phía Đông Bắc của huyện Cao Lộc, cách trung tâm huyện 25 km. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 5.833,81 ha, chiều dài đường biên giới trên 12,7 km. Xã có 10 thôn bản, trong đó có 06 thôn biên giới, xã còn 03 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tổng số có 793 hộ với 3.639 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Nùng và Tày cùng sinh sống, trong đó có 81 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 10,21%, 122 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 15,38%, cùng nhau sinh sống ở trên 10 thôn bản, gồm có các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, dân tộc Nùng chiếm phần đa, đa số người dân sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, một số ít hộ sống bằng nghề buôn bán bán nhỏ lẻ tại cụm chợ Ba Sơn, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đường giao thông đi lại xuống các thôn bản xa cơ bản đã có đường bê tông liên thôn, tuy nhiên đường vào một số hộ dân ở 4 thôn xa trung tâm xã đi lại còn gặp khó khăn khi vào mùa mưa lũ.

**2. Thuận lợi, khó khăn và các giải pháp khi thực hiện nhiệm vụ:**

**\* Thuận lợi:**

Công tác CSSKND luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo TTYT và sự hỗ trợ về chuyên môn của cán bộ các phòng ban của Trung tâm y tế huyện.

Có sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sát sao của Cấp ủy đảng, Chính quyền địa phương, Ban chăm sóc sức khỏe Nhân dân của xã luôn có sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn, các Ban ngành đoàn thể, đơn vị Quân y, các đơn vị trường học trên địa bàn xã luôn phối hợp chặt chẽ với nhau.



Trong năm 2023 tập thể cán bộ trạm đều thực hiện và làm việc nghiêm túc theo nội qui, qui chế cơ quan, qui chế chuyên môn, đội ngũ y tế thôn kiêm nhiệm CTV dân số thôn hoạt động tích cực, nhiệt tình đảm bảo đáp ứng được nhu cầu phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác giám sát phòng chống dịch Covid-19 tại TYT xã, tại các trường học, khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia.

**\* Khó khăn:**

Cơ sở hạ tầng tuy khang trang nhưng vẫn chưa có đủ các phòng chức năng đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí QGYT xã, một số bộ phận như phòng làm việc, tường nhà mốc bẩn, vệ sinh, bể chứa nguồn nước bị hư hỏng, rò rỉ, các phòng vệ sinh đã cũ hỏng xuống cấp.v.v... trình độ chuyên môn cán bộ trạm không đồng đều, đội ngũ y tế thôn bản còn nhiều hạn chế về chuyên môn, về năng lực truyền thông GDSK tại cộng đồng, còn ba thôn cán bộ y tế chưa được qua đào tạo về chuyên môn y, cán bộ y tế thôn bản kiêm nhiệm CTV dân số tham gia các hoạt động công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe tại cộng đồng còn lúng túng do trình độ chuyên môn hạn chế.

Trình độ dân trí không đồng đều, tình trạng mê tín dị đoan vẫn còn phổ biến, điều kiện phát triển kinh tế của địa phương là làm kinh tế nông, lâm nghiệp, hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân đối với công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng còn hạn chế.

**3. Công tác tổ chức nhân lực, tổ chức đoàn thể:**

- **Tổ chức nhân lực:** Trạm hoạt động với biên chế cán bộ là 06 cán bộ: 01 Bác sĩ, 02 Y sĩ, 02 điều dưỡng (01 Điều dưỡng là Cán bộ chuyên trách dân số), 01 cán bộ được cử tăng cường từ TTYT huyện xuống, 01 NHS tăng cường từ TYT xã Mẫu sơn xuống mỗi tuần 02 ngày trong tuần, 10/10 thôn bản có y tế thôn hoạt động (07 y tế thôn đã qua đào tạo chuyên môn y từ 03 đến 09 tháng), 03 cán bộ y tế thôn chưa qua đào tạo do tuổi đã cao, mới tham gia y tế thôn, nên không đi tham gia đào tạo được nữa.

- **Tổ chức đoàn thể:** Có Chi bộ trạm y tế trực thuộc Đảng bộ xã Cao Lâu có 05 đảng viên, có tổ Công đoàn cơ sở hoạt động trực thuộc Công đoàn cơ sở TTYT huyện gồm có 06 đoàn viên.

**II. Phần thứ hai**

**Phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

**1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng :**

Tiếp tục tuyên truyền về “ Học tập thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Học tập 12 điều y đức, 10 điều dục đức với cán bộ ngành y tế.



Thường xuyên giáo dục trong cán bộ viên chức thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt qui chế dân chủ của cơ sở, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế chuyên môn.

Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, công văn của cấp trên đến từng cán bộ đảng viên để cùng nhau thực hiện.

## **2. Công tác quản lý:**

Phát huy hiệu lực của người quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ trạm, động viên khen thưởng và nhắc nhở kịp thời cho cán bộ đảng viên.

Tham mưu tích cực và thường xuyên về các hoạt động của Ban CSSKND cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và ngành dọc cấp trên để có sự chỉ đạo kịp thời sát sao.

Duy trì tốt hoạt động của tổ công đoàn tại trạm y tế.

## **3. Công tác tham mưu:**

Tham mưu cho đảng uỷ, HĐND, UBND xã ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác CSSKND, công tác ĐSKHHGD, giao và phân bổ chỉ tiêu về ĐSKHHGD cho các thôn theo phân bố dân cư.

Kiểm toàn lại các Ban và các Đội khi có sự thay đổi về nhân sự, xây dựng kế hoạch các chương trình mục tiêu về y tế năm 2024, thường xuyên theo dõi báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã theo qui định. Họp ban CSSKND xã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban cụ thể phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được phân công.

Duy trì tốt hoạt động của đội ngũ y tế cộng đồng và CTV dân số tại các thôn bản, ký hợp đồng làm việc năm 2024 cho cán bộ y tế thôn bản theo hướng dẫn của trung tâm y tế huyện.

## **4. Công tác khám chữa bệnh.**

Đảm bảo thường trực 24/24 giờ và làm việc theo qui định, không ngừng tự học tập và tham khảo nghiên cứu những kiến thức chuyên môn theo phác đồ điều trị chuẩn để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh, cử cán bộ đi tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn do tuyển trên tổ chức, hường xuyên nâng cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân.

Duy trì sinh hoạt chuyên môn một tháng 1 lần và giao ban y tế cộng đồng, dự trữ đảm bảo cung cấp thuốc và vật tư thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Tăng cường công tác điều trị YHCT kết hợp với Y học hiện đại. Suu tầm và trồng bổ xung những cây thuốc nam còn thiếu theo danh mục của BHYT đảm bảo đủ từ 40 cây thuốc trở lên.

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.



### **5. Công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình:**

Tham mưu cho UBND xã ra quyết định giao chỉ tiêu năm xuống các thôn bản, xây dựng kế hoạch công tác DS-KHHGD năm 2024.

Tổ chức truyền thông lồng ghép vào các lễ hội ở địa phương trong dịp tết nguyên đán, truyền thông lồng ghép với Hội liên hiệp phụ nữ xã nhân ngày tọa đàm 08/03/2024.

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 và tháng hành động quốc gia về Dân số tháng 12 và ngày dân số Việt Nam 26/12 năm 2024.

Tư vấn, vận động thực hiện dịch vụ CSSKSS/KHHGD phấn đấu đạt chỉ tiêu năm do huyện phân bổ, kiểm tra, rà soát cập nhật đầy đủ chính xác di biến động tại các thôn trong năm 2024.

Tuyên truyền lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân, lợi ích của việc tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

Tiếp tục phối hợp với cộng tác viên thôn bản tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, các đối tượng chưa chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai, các biện pháp tránh thai hiện đại hợp lý và an toàn nhằm giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 và các đối tượng sinh con một bê nhất là sinh con một bê gái và phòng tránh các bệnh về phụ khoa. Tăng cường nhận thức của tất cả mọi đối tượng về chính sách pháp lệnh dân số, 100% các cặp vợ chồng đều thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

Đảm bảo hậu cần các PTTT miễn phí đầy đủ và đúng đối tượng, kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin của CTV vào sổ Ao tại các thôn.

### **6. Công tác thực hiện Chương trình mục tiêu y tế quốc gia: (BTC QGYT xã).**

Xây dựng và triển khai các kế hoạch ngay từ đầu năm bám sát vào các chỉ tiêu trên giao.

Khắc phục và bổ xung một số tồn tại yếu kém trong thực hiện 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã, phát huy các thành quả đã đạt được và duy trì các tiêu chí đã thực hiện tốt trong năm 2023, phấn đấu duy trì BTC QGYT xã năm 2024.

### **7. Công tác Quân - Dân Y kết hợp.**

Tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo về công tác QDY, xây dựng bổ xung thêm vào qui chế phù hợp với điều kiện của địa phương. Hàng tháng vào các ngày giao ban, ngày triển khai chiến dịch tiêm chủng, khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh các trường cán bộ quân y bố trí sắp xếp công tác hợp lý thường xuyên xuống phối hợp hỗ trợ cho trạm y tế về nhân lực để thực hiện công tác theo kế hoạch đã được phê duyệt.

### **8. Hoạt động của điểm cấp phát thuốc Methadone:**

Tiếp tục tuyên truyền vận động các đối tượng nghiện Ma túy trên địa bàn và khu vực đăng ký đi cai nghiện.



Duy trì, tuyên truyền vận động các bệnh nhân đang uống thuốc đi uống thuốc đều đặn đúng giờ, không bỏ trị.

Nhập kho, xuất kho, tổng hợp báo cáo thuốc kịp thời chính xác đúng thời gian, thu nộp và quản lý tài chính đúng qui định.

### **9. Một số công tác khác:**

Tham mưu cho Trung tâm y tế huyện, UBND xã tu sửa, xây dựng bổ xung một số công trình nhà trạm xuống cấp, hư hỏng.

Đăng ký thi đua với BCH công đoàn về công tác thi đua khen thưởng hàng năm với TTYT huyện, lập dự trù mua văn phòng phẩm, in ấn sổ sách, mua trang thiết bị y tế năm 2024 theo kế hoạch và kinh phí được phân bổ....

## **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

1. Ban CSSKND chủ động tham mưu tích cực cho cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát chỉ đạo các ban ngành, tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp với trạm y tế thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, đặc biệt chú ý tăng cường hoạt động TTGDSK toàn dân, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại cộng đồng.

### **2. Trạm y tế có trách nhiệm:**

Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương để có kế hoạch tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác chuyên môn về y tế, phù hợp theo từng thời điểm chỉ đạo của ngành y tế cấp trên. Đồng thời chủ động đề xuất những biện pháp, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại địa phương và duy trì các hoạt động thường xuyên của Ban CSSKND xã có hiệu quả.

Lập kế hoạch cụ thể cho từng chương trình y tế, chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các các kế hoạch đã lập và đánh giá tiến độ thực hiện các kế hoạch theo từng quý. Phân công cán bộ phụ trách các chương trình phù hợp trình độ chuyên môn. Thực hiện tốt qui chế làm việc, qui chế chuyên môn, 12 điều y đức đối với cán bộ y tế.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo nội dung chuẩn quốc gia y tế xã. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác khám chữa bệnh, tổ chức tốt việc khám chữa bệnh tại trạm, hộ gia đình, chú trọng việc khám chữa bệnh cho người nghèo, người cao tuổi, trẻ em < 6 tuổi trên địa bàn.

Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế đã có. Tổ chức giao ban định kỳ, sinh hoạt chuyên môn hàng tháng và đôn đốc cán bộ phụ trách các chương trình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao.

3. Các ban ngành và các tổ chức đoàn thể quần chúng địa phương có trách nhiệm sẵn sàng phối hợp với Trạm y tế triển khai thực hiện việc xã hội hoá công tác CSBVSKND và công tác truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK), công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, VSATTP. Tổ chức chỉ đạo các



chi hội cơ sở phối hợp với cán bộ y tế thực hiện có hiệu quả công tác TTGDSK toàn dân theo chủ đề của ngành y tế, nhằm nâng cao trình độ dân trí hiểu biết về y học thường thức, biết chủ động phòng chống các bệnh xã hội và các bệnh dịch nguy hiểm.

4. Thường xuyên củng cố kiện toàn Ban CSBVSCKND duy trì hoạt động của ban theo yêu cầu. Tập trung chỉ đạo tăng cường xã hội hoá công tác y tế, huy động các ngành các cấp, các tổ chức xã hội và đoàn thể để công tác tham gia chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư. Chú trọng tăng cường công tác TTGDSK trong nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương như: Truyền thanh qua loa, tờ rơi, áp phích, thăm hộ gia đình, truyền thông lồng ghép với các cuộc họp thôn không ngừng nâng cao chất lượng chủ đề truyền thông. Trạm y tế phải chủ động soạn thảo nội dung tuyên truyền phù hợp, lượng thông tin đảm bảo chính xác, ngắn gọn dễ hiểu để có tư liệu thông tin chuyển tải kịp thời đến cộng đồng thông qua các đại diện cộng đồng dân cư.

5. Chi Bộ y tế: Tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy và chỉ tiêu kế hoạch công tác y tế năm 2024 đến toàn bộ cán bộ Đảng viên, quần chúng để mọi người hiểu rõ hơn tinh thần nội dung nghị quyết của Đảng ủy về công tác CSBVSCKND địa phương. Trước hết chú trọng quán triệt tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí về dân số hằng tháng, quý trạm y tế cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phù hợp với từng giai đoạn chỉ đạo của ngành để tham mưu và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Trên đây là kế hoạch hành động thực hiện công tác y tế năm 2024 của Ban chăm sóc sức khỏe xã Cao Lâu.

**Nơi nhận:**

- TTYT Cao Lộc (Bc);
- TT Đảng uỷ;
- TT HĐND;
- CT, P CT UBND xã;
- Thành viên BCSSKND xã;
- Quân Y đồn 49 (P/h);
- Lưu VP

**BAN CSSKND XÃ  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Văn Thái**